



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 หน้า 11 มูลค่าข่าว 56,958.-

ส่วนวิเคราะห์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทปอ.ดีเดย์ประชาพิจารณ์ที่แคล

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ระบบทีแคส (TCAS) ปีการศึกษา 2562 เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เห็นชอบแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบทีแคส ปีการศึกษา 2562 เสนอ มีสาระสำคัญ 4 ข้อ ได้แก่ 1.ลดระยะเวลาการคัดเลือกจาก 10 เดือน เหลือเพียง 4 เดือน คือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2.ทีแคสรอบ 3 รอบรับตรงร่วมกัน ให้เปลี่ยนจาก 4 ตัวเลือกไม่มีลำดับ มาเป็น 4 ตัวเลือกที่มีลำดับ และประกาศผลเพียง 1 สิทธิ 3.สาขาวิชาที่เคยรวมกลุ่มในตัวเลือกของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) จะถูกนับเป็นตัวเลือกหนึ่งเหมือนสาขาวิชาที่อยู่นอกกลุ่ม กสพท และ 4.เมื่อยืนยันสิทธิแล้ว การสละสิทธิเพื่อสมัครและยืนยันสิทธิในรอบต่อไปทำได้เพียงหนึ่งครั้ง เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิของผู้อื่น

นายชูศักดิ์กล่าวอีกว่า จากนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะจัดประชาพิจารณ์ และรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง

กับระบบทีแคสทุกกลุ่ม โดยกลุ่มแรกที่จะรับฟังความเห็น คือกลุ่มเว็บไซต์ด้านการศึกษา วันที่ 10 กรกฎาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เนื่องจากขณะนี้มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจำนวนมากที่ใกล้ชิดกับเด็ก โดยพบว่าเด็กๆ จะเข้ามาออกปัญหา และถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเว็บไซต์เหล่านี้ เราจึงอยากฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงขอให้เป็นช่องทางการสื่อสารทำความเข้าใจกับเด็กๆ

นายชูศักดิ์กล่าวต่อว่า กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย อาทิ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร คณะวิชาต่างๆ โดยจะประชุมวันที่ 25 กรกฎาคมที่ สกอ.และกลุ่มที่ 3 นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน ครูแนะแนว คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป โดยจะรับฟังความเห็นทุกภูมิภาค วันที่ 17 กรกฎาคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 20 กรกฎาคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 26 กรกฎาคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 31 กรกฎาคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากนั้นจะสรุปความเห็น เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารสมาคม ทปอ.ในวันที่ 3 สิงหาคม